



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 หน้า 16 มูลค่าข่าว 96,951.-



เยาวชนแท้ทดสอบฝีเท้า โครงการSTB Academy ปี2

บริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด ซึ่งเป็น Official Strategic Partner ของ "เสือใต้" สโมสรบาเยิร์น มิวนิค ทีมชื่อดังจากประเทศเยอรมนี ได้จัดโครงการ STB Football Academy 2019 เปิดคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนที่เกิดในปี พ.ศ.2553 จากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2 หลังจากปีแรกประสบความสำเร็จ ได้รับเสียงชื่นชมและเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและครอบครัวฟุตบอลทั่วประเทศ โดยในปีนี้ได้ทำการคัดเลือกที่สนามศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 20 ต.ค. โดยมีเยาวชนกว่า 500 ชีวิตเข้ารับการคัดเลือก มร.มาร์โค โกลด์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่า "ก่อนอื่นขอทักทายเยาวชนทุกคน รู้สึกดีใจมากที่มีเยาวชนที่มาร่วมคัดเลือกตัวอย่างมากมายในวันนี้ ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์แล้วว่า STB Academy ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานการฝึกซ้อมที่ดี ไม่เพียงแต่ในสนามเท่านั้น เรายังฝึกให้เยาวชนมีระเบียบวินัย เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะการใช้ชีวิตนอกสนามที่เยาวชนทุกคนควรมี ซึ่งเรามีความจริงจังในการให้ความรู้แก่เยาวชนโดยมีผู้ฝึกสอนในระดับยูฟ่าเอไลเซนส์ รวมถึงมีระบบผู้จัดการทีมเหมือนทีมฟุตบอล

อาชีพ เพื่อให้ Academy ของเราสามารถพัฒนาเยาวชนได้มากที่สุด สำหรับวันนี้ผมก็ขอให้ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่

แล้วเราไปเจอกันในรอบต่อไปครับ"

ด้าน นายศรัลกร วิบูลย์วิริยะวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด ได้กล่าว "จากประสบการณ์ของ STB ที่ทำเรื่องการพัฒนาเยาวชนร่วมกับทีมชั้นนำของโลก ตลอด 4 ปี จนปีที่ผ่านมาได้เราได้ทำ Academy เป็นของตัวเองภายใต้ชื่อ STB Academy เราได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากน้ำตาลวังขนาย และวอริทซ์ ผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนเสมอมา"

"นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรทางด้านการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝายมัธยม ในการให้การศึกษแก่เด็กเยาวชนเหล่านี้ เราฝึกฝนและเตรียมความพร้อมด้วยทีมงานและระบบอาชีพให้แก่เยาวชนทั้งในและนอกสนาม และให้ความสำคัญกับการศึกษาของทุกคน จึงทำให้เราประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา และผมเชื่อมั่นว่าเยาวชนที่อยู่ในโครงการของเราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยได้ในอนาคต" นายศรัลกรกล่าว

สำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะผ่านเข้าสู่การคัดเลือกในรอบต่อไป ก่อนที่จะตัดตัวรอบสุดท้ายเพื่อเข้าสู่ STB Academy ซึ่งจะได้รับการศึกษาเต็มจำนวนจากบริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด.